



ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

ตาม ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S๔๑๓๐๐๒๘ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๒๐,๒๕๐ บาท สังกัดงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา นั้น

บัดนี้ การเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกฯ ได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ครั้งนี้ จำนวน ๓ ราย จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ พร้อมวัน - เวลา และสถานที่คัดเลือกฯ ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	นายปริญญา นาควัชระ	<p><u>วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕</u></p> <p>♦ สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถทั่วไป/ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.</p> <ul style="list-style-type: none">- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวารสารวิชาการและการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ- ความรู้ด้านการจัดทำ Electronic Journal- ภาษาอังกฤษ <p>♦ สอบปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์</p> <p>เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.</p> <ul style="list-style-type: none">- การติดตั้งโปรแกรม Open Journal System (OJS)- การสร้างเอกสารในระบบ- การจัดการเอกสารในระบบ <p><u>หมายเหตุ :</u> ให้ผู้เข้าสอบดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้-</p> <ol style="list-style-type: none">1. ให้ผู้เข้าสอบจัดเตรียม notebook หรืออุปกรณ์สื่อสารออนไลน์ที่สามารถเข้าใช้ application zoom ได้2. ให้ผู้เข้าสอบเข้ากลุ่มไลน์ S๔๑๓๐๐๒๘ ตาม QR code ดังแนบ เพื่อรับข้อสอบและ URL zoom สำหรับการสอบ online <p><u>วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ได้ที่ www.human.cmu.ac.th <p>เกณฑ์การตัดสิน : ๑.ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องได้รับคะแนนสอบข้อเขียนรวมกันทุกวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และสอบปฏิบัติรวมกันทุกวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p> <p>๒. ให้การตัดสินของคณะกรรมการฯ เป็นที่สิ้นสุด</p>
๒	นางสาวณัฐนิชา จันทร์เพ็ญ	
๓	นางสาวราวีณี ปัญญาสอน	

จึงประกาศให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์